

MTN-017 SMS Readiness Assessment แบบประเมินความพร้อมการส่งข้อความสั้น MTN - 017

Staff Instructions คำแนะนำการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่วิจัย

เมื่อผู้เข้าร่วมการศึกษาตามมานัดครั้งที่ 1 (การสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมการศึกษา)

เจ้าหน้าที่วิจัยให้ผู้เข้าร่วมการศึกษารอกแบบฟอร์มประเมินความพร้อมการส่งข้อความสั้น หรือเจ้าหน้าที่ถามคำถามที่อยู่ในแบบฟอร์มนี้

โดยให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมการศึกษาตามคำตอบที่ได้รับ

Q1: ถ้าผู้เข้าร่วมการศึกษาคำตอบว่า ไม่มี

เจ้าหน้าที่วิจัยจะให้โทรศัพท์มือถือแก่ผู้เข้าร่วมการศึกษาเพื่อไว้ใช้ในการวิจัย

Q2: ถ้าผู้เข้าร่วมการศึกษาคำตอบว่า ใช่ ฉันใช้โทรศัพท์มือถือร่วมกับผู้อื่น

เจ้าหน้าที่วิจัยควรให้โทรศัพท์มือถือเพื่อไว้ใช้ในการวิจัย

ถ้า Q1 = ไม่มี หรือ Q2 = ใช่

การให้ผู้เข้าร่วมการศึกษายืมโทรศัพท์มือถือ อ่านข้อความต่อไปนี้ให้ผู้เข้าร่วมการศึกษา

เราสามารถให้ยืมโทรศัพท์มือถือราคาถูกที่จะเอาไว้ส่งข้อความสั้นได้เท่านั้น

เพื่อให้คุณสามารถส่งข้อความสั้นตอบคำถามประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

โทรศัพท์นี้มีไว้ให้ใช้ในการวิจัยเท่านั้น

และคุณจะต้องคืนโทรศัพท์เครื่องนี้ให้กับเจ้าหน้าที่วิจัยเมื่อการศึกษาสิ้นสุดลง

เราจะสอนวิธีการใช้โทรศัพท์และการส่งข้อความสั้นจากโทรศัพท์เครื่องนี้ให้

คุณจะได้รับเงินค่าชดเชยสำหรับในแต่ละชุดข้อความสั้นที่คุณส่ง

คุณจะได้รับเงินค่าชดเชยน้อยกว่าในกรณีที่คุณใช้โทรศัพท์ของตัวเอง

ในกรณีที่คุณใช้โทรศัพท์มือถือของตัวเองคุณจะได้รับเงินค่าชดเชยเพิ่มขึ้น 50%

ถ้า Q1 = มี และ Q2 = ไม่ใช่ ฉันไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือร่วมกับผู้อื่น

ผู้เข้าร่วมการศึกษานำโทรศัพท์ของตัวเอง อ่านข้อความต่อไปนี้ให้ผู้เข้าร่วมการศึกษา

เยี่ยมค่ะ คุณใช้โทรศัพท์ของคุณเองในการส่งข้อความสั้นในการวิจัยนี้ และคุณจะได้รับเงินค่าชดเชยมากขึ้น 50 % สำหรับในแต่ละชุดข้อความ กรุณานำโทรศัพท์ของคุณมาด้วยเมื่อเรามีนัดครั้งหน้า คุณจะได้รับเงินค่าชดเชยสำหรับในแต่ละชุดข้อความสั้นที่คุณส่งสำเร็จ

Q3: ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการศึกษาไม่คุ้นเคย หรือไม่ค่อยคุ้นเคยกับการส่งข้อความสั้น ผู้วิจัยควรให้การฝึกอบรมการส่งชุดข้อความสั้นเบื้องต้น ณ การนัดครั้งที่ 2 ก่อนที่จะให้การฝึกอบรมรายงานชุดข้อความสั้น

Q4: ถ้าผู้เข้าร่วมการศึกษาไม่ได้ส่งข้อความสั้นทุกวัน ให้ฝึกอบรมการส่งชุดข้อความเบื้องต้น ณ การนัดครั้งที่ 2 ก่อนที่จะให้การฝึกอบรมรายงานชุดข้อความสั้น

ถ้า Q3= คุ้นเคยน้อย หรือไม่คุ้นเคย หรือ Q4 = 0

ถามผู้เข้าร่วมการศึกษาว่าเขาต้องการการฝึกอบรมการใช้ชุดข้อความสั้นเบื้องต้นใหม่ อ่านข้อความนี้ให้กับผู้เข้าร่วมการศึกษา

โอเคค่ะ ในนัดครั้งหน้า

เราจะสอนวิธีการใช้โทรศัพท์มือถือสำหรับการส่งและรับข้อความสั้นสำหรับการวิจัยให้กับคุณ